

UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: /GDĐT

V/v triển khai “Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm” năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Bảo, ngày tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS, THCS

Thực hiện Công văn số 1027/SGDDĐT-GDTH ngày 18/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023; Kế hoạch số 111/KH-BCĐ ngày 11/4/2023 của Ban chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 (*Văn bản gửi kèm*); Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau sau:

1. Chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 từ ngày 15/4 đến 15/5 với chủ đề: **“Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”**.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin trường học và cha mẹ học sinh về thực phẩm lành mạnh và an toàn thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh trường học để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong trường học.

3. Các cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn học đường, các dịch vụ ăn uống trong trường học phải bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh và các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học; Chỉ thị số 4316/CT- BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định về vệ sinh, phòng chống dịch đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

5. Nâng cao năng lực quản lý ATTP và các kiến thức về ATTP trong phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học, lựa chọn và bảo vệ thực phẩm an toàn.

6. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/5/2023 qua Email: *phamhuudu@edusuccess.vn./*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Phạm Thị Hoan